

'นาข้าวล้ม-สวนผัก' จมน้ำ เกษตรกรกรุงเก่า-อ่างทองหมดตัว



สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และถูกใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำจากมวลน้ำขนาดใหญ่จากภาคเหนือ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมที่อยู่อาศัย เรือกสวนไร่นาเป็นประจําทุกปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้ในบางพื้นที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว แต่ขณะนี้นาข้าวพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทองยังจมน้ำอยู่ เกษตรกรยังรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางบาล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากปีนี้น้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรมากกว่าปีอื่น ๆ ประกอบกับพืชผลเจริญเติบโตช้าจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทัน

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" สํารวจพื้นที่นาข้าว และพืชผลการเกษตรใน

ย่านอยุธยา อ่างทอง พบว่า นาข้าวส่วนใหญ่ยังจมน้ำ บางส่วนน้ำเสียหาย ชาวนายังพายเรือเกี่ยวข้าวที่ยังไม่เสียหายเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์

"ธีระศักดิ์ ชุมเงิน" เกษตรจังหวัดอ่างทอง บอกว่า ขณะนี้อ่างทองกำลังสำรวจความเสียหายนาข้าวในอำเภอป่าโมก และอำเภอแสวงหา เมืองต้นประเมินว่าจะเสียหายประมาณ 3,500 ไร่ มูลค่า 4 ล้านบาท

เร็ว ๆ นี้จะประชุมเพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร ล่าสุดได้ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่ลงทะเบียนชาวนาเพื่อสำรวจความเสียหาย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจะนำข้อมูลส่งต่อไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือต่อไป ในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้เตรียมงบประมาณ 10 ล้านบาทเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักก่อน

"ฉวี พันเทียน" ชาวนาในอำเภอแสวงหาเล่าว่า นาข้าว 30 ไร่ที่รอการเก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมจมน้ำมา 15 วันแล้ว ทำให้ข้าวเริ่ม

เน่าส่งกลิ่นเหม็น ความเสียหายประมาณ 1 แสนบาท ปีนี้ข้าวเจริญเติบโตช้า จึงเก็บเกี่ยวช้าไม่ทัน และน้ำเข้าท่วมนาเร็ว ปริมาณน้ำฝนมากและท่วมขังเป็นเวลานานทำให้ข้าวเน่า ความเสียหายครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปี

ตอนนี้ยังรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล "จํานอง ประกอบศิริ" ชาวนาดำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก บอกว่า นาข้าว 40 ไร่ของตนจมน้ำ เคยท้อแท้และคิดที่จะขายนา ซึ่งเป็นมรดกจากพ่อแล้วไปทำอาชีพอื่น เพราะอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งดิน ฟ้า อากาศ อุทกภัย ต้นทุนสูงขึ้น และราคาที่ไม่แน่นอน หากสิ้นสุดโครงการรับจําน้ำข้าวของรัฐบาลไปแล้ว

ขณะที่ชาวสวนในอำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา "สมาน เย็นใจมา" บอกว่า ผักสวนครัว 10 ไร่ ที่เตรียมจะเก็บเกี่ยวส่งขายตลาดไทถูกน้ำท่วมทำให้สูญเสียเงินกว่า 5 แสนบาท ยอมรับว่าอำเภอบางบาลถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นพื้นที่รับน้ำจากภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะท่วมบ้านเรือน แต่ในปีนี้น้ำท่วมสวนเพราะฝนตกมาก

ในอนาคตก็ไม่มั่นใจโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาลว่าจะสามารถทำให้น้ำไม่ท่วมสวนของตนและนาข้าวของเพื่อนบ้าน อยากให้รัฐบาลศึกษาแผนบริหารจัดการน้ำอย่างละเอียด คำนึงถึงเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง พร้อมทั้งมีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนและทันเวลา

วันนี้เกษตรกรตัวจริง เสียจริง ที่ได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสจากน้ำท่วม ยังเฝ้ารอความช่วยเหลือจากรัฐบาล !